

## Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại tuyến xã

Quán triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt, người dân tham gia tích cực. Tính đến ngày 4/3/2020, toàn tỉnh ghi nhận 18 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19, tất cả được cách ly, theo dõi, điều trị tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 18/18 trường hợp đều âm tính với Covid-19 và đã được ra viện; có 4 trường hợp



**Bệnh nhân thực hiện rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.**

đang cách ly tập trung, đều không sốt, ổn định.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tại

tuyến xã, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho cán bộ trạm

y tế; các trạm y tế tuyến xã thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh (khám sàng lọc, đo thân nhiệt). Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể nhà hàng, trường học, khu công nghiệp... Tích cực vận động người dân vào cuộc cùng với chính quyền, trong đó coi mỗi người dân là một kênh thông tin trong giám sát, phát hiện dịch bệnh.

**V.C**

## Chủ động công tác phòng chống cháy rừng

Hiện nay diễn biến thời tiết khá phức tạp, khô hanh kéo dài kết hợp gió Lào thổi và cũng là lúc đồng bào dân tộc vùng cao đốt nương làm rẫy nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Nhất là các huyện, thị phía Tây như Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải lượng mưa ít, thảm thực bì khô hanh có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Để hạn chế cháy rừng các huyện, thị và UBND các xã, thị trấn, ban quản lý, công ty lâm nghiệp và các chủ rừng tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR. Lực lượng kiểm lâm ứng trực 24/24



**Cán bộ ngành kiểm lâm hướng dẫn đồng bào vùng cao quy trình đốt nương rẫy.**

h tại các khu rừng trọng điểm, cùng địa phương thực hiện PCCCR với phương châm "4 tại

chỗ", ký cam kết bảo vệ rừng tái các hộ dân. Đặc biệt hướng dẫn cũng như làm tốt công

tác kiểm soát người dân đốt nương làm rẫy theo đúng quy trình.

**THANH PHÚC**